

SHB tung loạt ưu đãi đặc quyền cho chủ thẻ quốc tế tại hơn 200 thương hiệu

08:32 07/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhằm gia tăng trải nghiệm chi tiêu thẻ, từ tháng 8/2024, SHB cùng hơn 200 thương hiệu nổi tiếng triển khai ưu đãi hấp dẫn chưa từng có, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng ở mọi lĩnh vực từ lưu trú, giải trí, mua sắm, ẩm thực cho đến thể thao, làm đẹp, giáo dục - đào tạo....

Nhằm gia tăng trải nghiệm chi tiêu thẻ, từ tháng 8/2024, SHB cùng hơn 200 thương hiệu nổi tiếng triển khai ưu đãi hấp dẫn chưa từng có, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng ở mọi lĩnh vực từ lưu trú, giải trí, mua sắm, ẩm thực cho đến thể thao, làm đẹp, giáo dục - đào tạo....

Với lĩnh vực golf, chủ thẻ quốc tế SHB là người đam mê bộ môn thời thượng không thể bỏ qua ưu đãi giảm giá lên đến 50% dịch vụ booking bao gồm phí sân cỏ, phí Caddy (18 lỗ) và phí xe điện tại hơn 50 sân golf chuẩn quốc tế trên toàn quốc như Dragon Golf Link, Legend Hill, Vinpearl Golf, Bà Nà Hill Golf Resort, Long Thành Golf Resort, The Bluff Ho Tram...

Khách hàng có thể thực hiện liên hệ đặt sân bằng cách gọi điện qua Hotline 024.7300.4546 hoặc hòm thư điện tử SHB.golf@c-time.vn. Tổng đài viên sẽ tiếp nhận, xử lý yêu cầu và gửi Email thông báo xác nhận dịch vụ đặt sân golf cho chủ thẻ SHB.

Với lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, khách hàng sẽ nhận ưu đãi giảm tới 20% khi đặt phòng nghỉ tại các quần thể resorts, khách sạn sang trọng nổi tiếng như Azerai La Residence Huế, Anantara Mũi Né, L'Alya Ninh Vân bay và nhiều cơ sở khác nữa trên mọi miền đất nước, từ đó san sẻ một phần chi phí từ tour tham quan, nghỉ dưỡng.

Các tín đồ ẩm thực cũng được SHB tiếp lửa đam mê với ưu đãi giảm đến 20% khi đặt món tại nhiều nhà hàng cao cấp như Matsuri Yaki Restaurant, Thai Market Restaurant, Home Vietnamese Restaurant..., qua đó nâng tầm đẳng cấp Michelin cho chủ thẻ.



Thẻ SHB
Kết nối
Cuộc sống

Giảm đến
50% giá trị giao dịch
tại hàng trăm điểm ưu đãi liên kết



(*) Theo điều kiện và điều khoản của từng ưu đãi
Lưu ý áp dụng cho tất cả chủ thẻ quốc tế SHB



*6688
www.shb.com.vn

SHB tung loạt ưu đãi đặc quyền cho chủ thẻ quốc tế tại hơn 200 thương hiệu.

Với các khách hàng yêu thích mua sắm, đặc biệt các thương hiệu thời trang sành điệu, SHB và đối tác sẽ giảm ngay tới 25% cho khách hàng thanh toán bằng thẻ quốc tế SHB tại các trung tâm thương mại, cửa hàng như Sketchers Việt Nam, Vulcano, Galle Watch, 1989 Florist.... giúp trải nghiệm mua sắm trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Với lĩnh vực làm đẹp, đây là "giấc mơ không bao giờ tắt" của chị em phụ nữ, vì vậy, khi ghé thăm những cơ sở như Yoha Healthcare, Nha khoa Thẩm mỹ Quốc tế Win Smile, AKC Fitness, 25 FIT.... chủ thẻ sẽ được giảm đến 30% cho tất cả các dịch vụ khám, chữa bệnh, tập luyện thể thao, thẩm mỹ, spa chất lượng cao nhất.

Khách hàng cũng có cơ hội nhận thêm các voucher giảm giá hoặc tặng buổi trải nghiệm miễn phí khi chi trả bằng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế của SHB.

Song song với nâng cao sức khỏe, đầu tư cho giáo dục cũng là mục tiêu quan trọng của mọi gia đình. thấu hiểu điều này, SHB áp dụng riêng ưu đãi giáo dục giảm phí lên tới 20% khi chủ thẻ đăng ký tham gia các khóa học tại những cơ sở đào tạo danh tiếng như Anh ngữ TONO, BAC - Business Analyst Training Center, VUS English Centre, ...

Cũng trong thời gian này, khách hàng khi mua sắm trực tuyến trên Shopee và thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard trong khung giờ từ 09h00 - 23h59 thứ 7 hàng tuần, sẽ được tặng

E-voucher giảm trực tiếp 100.000 VND cho đơn hàng từ 600.000 VND.

Đại diện SHB cho biết, nửa cuối năm luôn là thời điểm các hoạt động mua sắm, giải trí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, kéo theo nhu cầu chi tiêu, thanh toán của khách hàng tăng cao. Xuất phát từ thực tế đó, SHB đã nghiên cứu kỹ lưỡng để cùng hơn 200 đối tác ở mọi lĩnh vực khắp cả nước mang đến các combo khuyến mãi thiết thực, giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao với chi phí hấp dẫn.

“Với đa dạng các dòng thẻ quốc tế cùng mức ưu đãi cao nhất, SHB mong muốn đồng hành và kết nối cuộc sống hiện đại của khách hàng, để không ai bị bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tận hưởng niềm vui thực thụ trong kỷ nguyên 4.0”, vị đại diện này nhấn mạnh.

Trước xu thế thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, các dòng thẻ quốc tế của SHB là sự lựa chọn phù hợp cho các khách hàng vừa cần chủ động, linh hoạt trong các khoản chi tiêu, mua sắm, vừa mong muốn tiết kiệm chi phí hiệu quả. Tất cả nhờ chính sách tích điểm đổi quà, hoàn tiền mua sắm và loạt danh mục “miễn phí” đang phủ sóng rộng rãi như: Miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu, miễn phí chuyển đổi trả góp....

Sử dụng các dòng thẻ quốc tế SHB, khách hàng không những được hưởng những đặc quyền riêng như phòng chờ thương gia sân bay, bảo hiểm du lịch toàn cầu, voucher,... mà còn thoải mái thanh toán trực tuyến tại các website, ứng dụng, rút tiền mặt tại ATM và các đại lý liên kết thuộc các đơn vị chấp nhận thẻ có biểu tượng VISA/Mastercard trên toàn cầu.

Thêm vào đó, các dòng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế SHB được tích hợp chip Contactless công nghệ thanh toán không tiếp xúc, tiên tiến và hiện đại giúp tăng cường tính bảo mật, an toàn thông tin trong quá trình giao dịch và tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán của khách hàng.

Tới đây, SHB sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển các dòng thẻ mới tích hợp công nghệ hiện đại, ưu đãi chuyên biệt, đem lại sự tiện lợi và nâng cao trải nghiệm cho từng phân khúc khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập tài chính toàn diện, hướng đến mục tiêu xã hội không tiền mặt của Chính phủ.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/shb-tung-loat-uu-dai-dac-quyen-cho-chu-the-quoc-te-tai-hon-200-thuong-hieu>